



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้มีคำสั่งให้พนักงานหรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบล หรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยให้จดเลขประจำตัวประชาชนไว้ในคำขอหรือคำร้องขอ
๒. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอหรือคำร้องขอ และห้ามมิให้เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนี้
๓. กรณีเป็นหนังสือของหน่วยงานอื่น ที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุน และขอให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของประชาชน ให้จัดส่งโดยให้จดเป็นหมายเหตุไว้ท้ายเอกสารว่า ไม่ขอส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของประชาชนผู้ขอ เนื่องจากปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล